



ข่าวคณะกรรมการธิการ

การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร



โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๔๒ E-mail politicaldev@email.com



เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ที่ประชุมคณะกรรมการธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ซึ่งเสนอโดยนายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้



ข่าวคณะกรรมการธิการ

การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร



โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๖๔๒ E-mail politicaldev@email.com

๑. การกำหนดให้ผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายสามารถขอถอนชื่อจากการเข้าชื่อร่างกฎหมายได้ ซึ่งมีข้อดีหากผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง แต่ในอีกทางหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อจำนวนของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

๒. การกำหนดระยะเวลาการตอบกลับและการให้คำรับรองของนายกรัฐมนตรี กรณีที่มีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน โดยการกำหนดระยะเวลานั้นเพื่อจะได้มีความชัดเจนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แต่ทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตว่าหากกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไป อาจส่งผลให้นายกรัฐมนตรีมีเวลาน้อยในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนั้นซึ่งอาจจะลงเอยด้วยการไม่รับรองร่างกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ร่างกฎหมายฉบับนั้นตกไป

๓. ควรมีการกำหนดให้การพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรใช้ร่างกฎหมายของประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการธิการ เพราะโดยปกติมักจะใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ซึ่งถ้าใช้ร่างกฎหมายของประชาชนเป็นหลักก็จะได้กฎหมายที่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันหากกำหนดเช่นนั้นก็อาจจะทำให้การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขาดความเป็นอิสระ

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรมีการรับฟังความเห็นของประชาชนที่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธิการให้มีความรอบคอบและมีมุมมองรอบด้าน เพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา